

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Đoàn đại biểu Italy sẽ lần đầu tiên tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông

- Cơ chế visa điện tử được mở rộng ra Buryatia và Ngoại Baikal

- Bộ Phát triển Viễn Đông đề xuất mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên Kurils dành cho các dự án đầu tư mới



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

18/4/2019, TASS

Đoàn đại biểu Italy sẽ lần đầu tiên tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông

Tại Moskva đã diễn ra cuộc gặp giữa Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A. Kobyakov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy tại Liên bang Nga P. Terracciano. Tại buổi gặp, hai bên đã thảo luận về việc đoàn đại biểu Italy sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg (6-8/6) và Diễn đàn kinh tế phương Đông (4-6/9). Đại sứ P. Terracciano đánh giá cao vai trò của các sự kiện quốc tế được quỹ Roscongress tổ chức tại Nga trong phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

<https://tass.ru/ekonomika/6347914>

11/4/2019, TASS

Chương trình quốc gia phát triển Viễn Đông sẽ được đệ trình lên Tổng thống tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019

Chương trình quốc gia phát triển Viễn Đông đến năm 2025 sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V. Theo lời của Bộ trưởng A. Kozlov, năm nay kỷ niệm lần thứ năm Diễn đàn được tổ chức, chính vì vậy cần phải chú ý đến lịch sử, làm rõ đóng góp của Diễn đàn đối với sự phát triển của Viễn Đông, giới thiệu những thành tựu nổi bật.

Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông cũng khẳng định sẽ nỗ lực nâng cao vị thế của Diễn đàn như là một sân chơi quốc tế uy tín nhất để thảo luận về các vấn đề của khu vực. Ngoài ra, Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019 sẽ cung cấp cơ hội để tiến hành các phiên họp song phương giữa các ủy ban liên chính phủ với các nước Châu Á – Thái Bình Dương.

<https://tass.ru/ekonomika/632576>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

18/4/2019, RIA «Novosti»

Mở rộng cơ chế visa điện tử ra Buryatia và Ngoại Baikal

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký quyết định mở rộng cơ chế thị thực đơn giản đối với Cộng hòa Buryatia và vùng Ngoại Baikal. Theo đó, du khách có thể nhập cảnh bằng visa điện tử qua các sân bay Ulan-Ude và Chita. Cơ chế thị thực đơn giản sẽ được áp dụng tại các khu vực mới kể từ ngày 1/6/2019. Cần nhắc lại rằng, visa điện tử được áp dụng dành cho công dân 18 nước.

Cơ chế thị thực đơn giản (visa điện tử) bắt đầu được áp dụng tại Viễn Đông từ tháng 8/2017. Từ đó đến nay, đã có hơn 54 nghìn công dân nước ngoài từ 15 nước nhập cảnh vào Viễn Đông bằng visa điện tử.

<https://ria.ru/20190418/1552803338.html>

3/4/2019, «Vesti»

Duma Quốc gia Nga thông qua luật du lịch đường biển tại Viễn Đông và Bắc Cực

Dự luật mới sẽ bao gồm danh mục các cửa khẩu và cảng biển cụ thể - nơi các tàu nước ngoài được phép cập bến và đưa khách lên bờ. Điều này sẽ giúp mở rộng các tuyến du lịch và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch đường biển trong khu vực.

<https://www.vesti.ru/doc.html?id=3133279>

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

29/4/2019, «Interfax»

Dự án nuôi trồng sò điệp và hải sâm tại Primorye có thể được đầu tư tới 3 tỷ RUB

Nhà đầu tư cư trú của Cảng tự do Vladivostok là công ty Giperion cùng với công ty Dalian Shangpintang của Trung Quốc sẽ xây dựng tổ hợp nuôi trồng thủy hải sản mới tại huyện Khasansky, vùng Primorsky. Các nhà đầu tư sẽ nuôi trồng, chế biến và kinh doanh sò điệp, hải sâm và tảo nâu. Công suất dự kiến của tổ hợp là 400 tấn mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ tạo ra 200 công ăn việc làm mới. Tổng giá trị đầu tư giai đoạn I của dự án là 500 triệu RUB. Nếu xây dựng thành công hệ thống sinh sản và nuôi trồng hải sâm và sò điệp trong môi trường tự nhiên, vốn đầu tư vào dự án sẽ được tăng lên tới 3 tỷ RUB.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1026837>

26/4/2019, «Interfax»

Nhà máy đóng tàu Zhataiskaya tại Yakutia sẽ tạo ra 700 công ăn việc làm mới

Nhà máy đóng tàu Zhataiskaya – một trong những dự án xương sống của khu vực phát triển Bắc Yakutsk thuộc Bắc Cực đã bắt đầu được khởi công xây dựng. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần đảo đảm vận chuyển hàng hóa liên tục bằng đường vận tải thủy nội địa trong lưu vực sông Lena và khu vực Bắc Cực của Nga, bao gồm cả tuyến đường biển phương Bắc. Tại nhà máy sẽ có khoảng 700 công nhân làm việc – những người sẽ phải trải qua quá trình đào tạo và tham gia vào trao đổi kinh nghiệm tại vùng Tây Bắc của đất nước.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1026335>

24/4/2019, «Interfax»

Bắt đầu xây dựng giai đoạn II dự án nhà máy thủy luyện Amur

Công ty Polymetal đã bắt tay vào xây dựng nhà máy thủy luyện Amur-2. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành trong năm 2023. Dự án sẽ tạo ra 400 công ăn việc làm và đóng góp vào ngân sách vùng Khabarovsk khoảng 1,3 tỷ RUB mỗi năm. Công suất thiết kế của nhà máy là 250-300 nghìn tấn quặng tinh mỗi năm, tùy thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh. Công suất tối đa trong chế biến lưu huỳnh sunfua là 48 nghìn tấn mỗi năm.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1025517>

12/4/2019, «Interfax»

Bộ phát triển Viễn Đông đề xuất mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên “Kurils” cho các dự án đầu tư mới

Việc mở rộng địa phận Đặc khu phát triển ưu tiên sẽ giúp triển khai 4 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 660 triệu RUB, đồng thời tạo ra hơn 240 việc làm mới. Đây là các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như du lịch, chế biến thủy sản và xây dựng.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1022370>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

26/4/2019, TASS

Quỹ đầu tư Nga-Trung cùng với các đối tác Trung Quốc thành lập Quỹ đồng Nhân dân tệ

Quỹ Nga-Trung được thành lập bởi Quỹ đầu tư Nga-Trung, Suiyong Capital và Dazheng Investment Group đã tích lũy được 1 tỷ NDT (khoảng 150 triệu USD) dưới sự quản lý của mình trong giai đoạn I. Vốn mục tiêu của Quỹ với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc là khoảng 6-7 tỷ NDT (khoảng 1 tỷ USD). Quỹ sẽ tham gia vào việc thực hiện các dự án đầu tư quan trọng chiến lược ở Vùng Liên bang trung tâm và Viễn Đông của Nga, cũng như ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

<https://tass.ru/ekonomika/6380242>

4/4/2019, «Interfax»

Nhà đầu tư Trung Quốc dự định triển khai các dự án sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng tại Viễn Đông

Công ty Trung Quốc Guangdong Jovo Energy Group Corporation Ltd đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông. Thỏa thuận này quy định việc phối hợp trong các dự án trên lĩnh vực thăm dò và khai thác các mỏ khí, sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng, bao gồm việc đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng và sản xuất sản phẩm hóa khí.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1019912>